



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า 21ต่อ 33

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พี่ระไมพลิกล็อก ได้เป็นรองฯกท.

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กทท.) เป็นประธานการประชุมบอร์ด กทท. ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายวีระศักดิ์เปิดเผยว่า สำระสำคัญในการประชุม คือ บอร์ด กทท.ได้พิจารณาเรื่องการให้เงินสนับสนุนสมาคมกีฬา ซึ่งจะต้องใช้ดัชนีชี้วัดแต่ละสมาคมที่ต้องมีแผนงานและผลงาน ทว่า การจัดทำดัชนีชี้วัดยังไม่เรียบร้อย จึง มอบหมายให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายชัยศักดิ์ ศิริวัฒน์ และนายศุภชัย จงศิริ ไปดำเนินการ และตอนนี้ก็ให้จ่ายเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาไปก่อน 50 เปอร์เซ็นต์ จากที่ขอมา ส่วนอีก 50 เปอร์เซ็นต์ จะให้หลังจากการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมต่างๆ ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการ จัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองระดับ ซึ่งจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ บอร์ด กทท.ยังได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งรองผู้ว่าการ กทท. คนใหม่ แทนที่นาย นกตล จรมาศ ซึ่งเกษียณอายุไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งบอร์ด กทท. **อนุมัติให้นายพีระ พงศ์ดาวิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นรองผู้ว่าการ กทท. ตามที่คณะกรรมการพิจารณาได้เสนอชื่อมา** ทั้งนี้ ในการประชุม คณะกรรมการได้เสนอชื่อ 3 คน นอกจากนายพีระ ก็มี น.ส.สุมาลี วิญญูวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กับนายสกลวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ ก่อนที่บอร์ดกทท.จะมีมติเห็นชอบให้นายพีระได้รับตำแหน่งดังกล่าว ส่วนเรื่องการแบ่งงานกับรองผู้ว่าการ กทท. อีก 3 คน คือ นายเฉลิมชัย บุญรักษา, นายมนตรี ไชยพันธุ์ และนายจตุรพร ณ นคร นั้น เป็นหน้าที่ที่นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กทท.ไปมอบหมายเอง

สำหรับประวัติของนายพีระนั้น ปัจจุบันอายุ 57 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี การศึกษามัธยมศึกษา (พลศึกษา) เมื่อ ปี 2519 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เมื่อปี 2542 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มเป็นพนักงาน กทท. เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2520 รวมถึงวันนี้ 31 ปี 4 เดือน นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ยังกล่าวถึงการมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้กับคณะนักกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 1 ว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานงานไปยัง พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนฯ เพื่อจัดงานเลี้ยงและมอบเงินรางวัลในเร็ววัน ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยก่อนสิ้นปีแน่นอน

หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการ กทท. คนใหม่ นายพีระกล่าวว่า ตนทำงานกับ กทท. ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางมานาน และยังอยู่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยมา 5 ปี จึงไม่ ต้องปรับตัวมาก สามารถทำงานได้ทันที ขอยืนยันว่าจะนำประสบการณ์การทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะเน้นการทำงานแบบมีแผนงาน โดยในปีหน้าแผนงานของกีฬาอาชีพจะมี 7 ระบบ 19 กิจกรรม เชื่อว่าจะยกระดับกีฬาอาชีพได้แน่นอน ส่วนที่หลาย

ฝ่ายอาจมองว่าเมื่อตนมารับตำแหน่งแล้วจะใช้อำนาจกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา ขอยืนยันว่า
จะไม่ทำเช่นนั้นเด็ดขาด